



AGRIBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG: GIỮ VỮNG BẢN SẮC VĂN HÓA NGÂN HÀNG ĐỂ NỐI TIẾP THÀNH CÔNG

*✍ Đoàn Ngọc Lưu **

Ba mươi năm hình thành và phát triển, Agribank Chi nhánh Thăng Long (tên gọi cũ là Sở giao dịch I Agribank) không chỉ tạo ra những thành tựu rực rỡ về hiệu quả kinh doanh, mà hành trình dài đậm tính lịch sử ấy cũng đã ấn định, vun đắp và củng cố một bản sắc văn hóa doanh nghiệp rất riêng biệt.

Nhìn lại khởi điểm, Agribank Chi nhánh Thăng Long được thành lập trong thời kỳ giao thoa kinh tế của đất nước, thời kỳ mà mọi doanh nghiệp phải “vừa đi vừa dò”, từng bước vượt qua những khó khăn để vươn lên. Chính vì vậy, “nỗ lực, “nhiệt huyết” trong công việc hay “đoàn kết, thấu hiểu, sẻ chia và gắn kết” trong cuộc sống đã ngấm vào nội tâm mỗi cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh Thăng Long ngay từ ngày đầu thành lập. Vượt khó không chỉ đơn giản là những kế hoạch, đường đi, nước bước được vạch ra; vượt khó là phải dựa vào sức người, dựa vào tập thể và chỉ có một tập thể mạnh thì quá trình vượt khó vươn lên mới có thể dễ dàng hơn, mức độ thành công cũng sẽ cao hơn. Điều đáng mừng, Agribank Chi nhánh Thăng Long đã xây dựng



Đồng chí Đoàn Ngọc Lưu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Thăng Long

“ Mọi thứ qua đi, văn hóa để lại, văn hóa là sức mạnh nội sinh của sự phát triển. Niềm tự hào về giá trị văn hóa riêng có của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Thăng Long. ”

được một tập thể luôn đoàn kết với tinh thần tập thể cao thông qua kỷ cương, nề nếp được vun đắp qua tháng năm và tràn đầy nội lực ngay từ giai đoạn khởi phát.

Vượt qua những khó khăn thời kì đầu, diện mạo doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện và phát triển, đồng thời bản sắc văn hóa của Agribank Chi nhánh Thăng Long cũng được tạo dựng

và ngày càng khẳng định theo chiều dài phát triển. Trong suốt quá trình xây dựng thương hiệu của mình, Agribank Chi nhánh Thăng Long không chỉ được nhắc đến là một đơn vị ngân hàng có nhiều thành tích về hiệu quả kinh doanh, mà còn được đánh giá là đơn vị có các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rất mạnh mẽ. Đó là những giải bóng đá, bóng bàn,

** Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Thăng Long*



Agribank Chi nhánh Thăng Long được vinh danh, nhận Giấy khen "Đơn vị có kết quả Huy động vốn tốt nhất năm 2020" tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 của Agribank

kéo co,... nơi tinh thần đồng đội được kết tụ và đẩy lên cao nhất; là những cuộc thi văn hóa, văn nghệ - nơi tinh thần con người được thăng hoa và giàu xúc cảm; đó còn là những chuyến từ thiện trên mọi miền đất nước - nơi tình yêu thương được sẻ chia, để cho đi là nhận lại thắm đằm tính nhân văn; hay những cuộc thi chuyên môn - nơi sự học hỏi, nỗ lực được ghi nhận, phát huy và tỏa sáng... Chính nhờ những sân chơi bổ ích và lý thú đó dành cho người lao động sau những giờ làm việc căng thẳng không chỉ giúp tái tạo năng lượng tràn đầy, tạo thêm khí thế mới trong công việc của mỗi cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh Thăng Long mà còn làm nên một bản sắc riêng, một nét văn hóa đáng tự hào của Agribank Chi nhánh Thăng Long, góp phần quảng bá thương hiệu Agribank ngày càng

sâu rộng và hiệu quả hơn.

Nếu bản sắc văn hóa Agribank mang những giá trị của sự "Trung thực, Kỷ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả"; đặc trưng văn hóa Agribank thể hiện ở "Gắn kết, Thân thiện, Nghĩa tình, Địa phương, Tam nông" thì Agribank Chi nhánh Thăng Long lại được điểm tô thêm bằng cái chất rất riêng. Đó là dù khó khăn trước mắt có thể nào, nhưng với bản sắc văn hóa riêng biệt của một tập thể luôn giàu tính vươn lên, luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để tiến những bước vững chắc trên con đường mà mình đã chọn thì vẫn luôn cán đích thành công. Bởi con người Agribank Chi nhánh Thăng Long vốn có truyền thống đã nói là làm, đã làm là làm hết sức và hiệu quả; lãnh đạo thì quảng giao, nhân viên thì tận tụy. Có thể dễ dàng nhận thấy, "nhiệt

huyết, trách nhiệm, yêu nghề" là những hình ảnh luôn hiển hiện trên mỗi khuôn mặt, mỗi phần việc của các cán bộ, nhân viên đã và đang gắn bó với Agribank Chi nhánh Thăng Long. Tất cả đều là những giá trị văn hóa tốt đẹp, là nền tảng, là hành trang để Agribank Chi nhánh Thăng Long bước vào thập kỷ thứ 4 với slogan: **Vững bước - Đổi mới - Phát triển.**

Và hôm nay, Agribank Chi nhánh Thăng Long vẫn xác định dùng văn hóa để đưa hoạt động kinh doanh phát triển bền vững hơn. Mở lối đi riêng, tiếp tục khai thác và cung cấp các nguồn vốn cho phát triển Tam nông. Trấn trở để cán đích, đoàn kết để lan tỏa những giá trị của văn hóa... Tất cả những điều này đang trở thành nền tảng, là bộ phận để Agribank Chi nhánh Thăng Long đi nhanh, an toàn tiến về phía



Cán bộ Sở giao dịch ngày đầu thành lập



Sứ mệnh nổi dài hành trình lịch sử của một tập thể luôn "Đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vươn lên"

trước; từng bước khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong hệ thống cũng như trên địa bàn Thủ đô. Kết quả là, trong bối cảnh vừa phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phải vượt lên trên những khó khăn khá "đặc biệt" của năm 2020 và liên tục trong những tháng từ đầu năm 2021 đến nay đang bùng nổ mang tên "đại dịch Covid-19", song, Agribank Chi nhánh Thăng Long vẫn làm nên điều kỳ diệu khi hoàn thành ước mơ của 12 năm trước - tổng quy mô nguồn

vốn và dư nợ của Chi nhánh tại thời điểm ngày 30/6/2021 đã cán mốc 20.000 tỷ đồng.

Trong niềm hân hoan của dấu ấn kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Agribank Chi nhánh Thăng Long, tôi vẫn rất ấn tượng với những lời nói, câu chuyện kể của các cô, chú đi trước trong những cuộc gặp gỡ cán bộ hưu trí của đơn vị, đã không ít các cô, chú, anh chị tâm sự với tôi rằng: "Giai đoạn đầu chỉ có 23 người nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng...". Lời tâm

sự giản dị của thế hệ đi trước khiến tôi thêm tự hào, nhưng cũng thêm động lực khi tiếp nhận con thuyền Agribank Chi nhánh Thăng Long ở ngưỡng cửa 30 năm truyền thống, tuy có những khó khăn nhưng cũng đầy ý nghĩa. Tự hào với trọng trách của người được gửi trao tiếp tục "chèo lái" con thuyền Agribank Chi nhánh Thăng Long vươn khơi. Tự hào với sứ mệnh nổi dài hành trình lịch sử của đơn vị, với một tập thể luôn **"Đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vươn lên; luôn sẵn sàng sẻ chia, gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau"**. Tự hào khi được cùng tập thể này góp nên những giá trị vào thành quả chung, khẳng định những giá trị văn hóa riêng biệt đã được Agribank Chi nhánh Thăng Long gây dựng và tích lũy trong suốt hành trình 30 năm qua.

Tự hào là vậy, nhưng để giữ vững và phát huy những giá trị của 30 năm lịch sử không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay. Song, tôi luôn tin tưởng, dù khó khăn đến đâu thì với nền tảng truyền thống của 30 năm lịch sử đáng tự hào và sức mạnh nội lực sẵn có, sự đồng lòng, gắn kết của tập thể cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh Thăng Long hôm qua, hôm nay và mai sau sẽ là những động lực mạnh mẽ giúp con thuyền Agribank Chi nhánh Thăng Long tiếp tục "vững tay chèo" cán đích với những dấu mốc son mới, những thành quả mới, viết tiếp những trang sử mới trong giai đoạn tiếp theo. ■